



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

**กสส.วางยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ไทยอีก10ปีข้างหน้า**

**แนะสหกรณ์ก้าวทันสถานการณ์โลก**

**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งวางยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ไทย เน้นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลก ไม่ทิ้งรากฐานการสหกรณ์ ปรับทิศทางการบริหารงานของกรรมการสหกรณ์ พร้อมย้ำกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ จะต้องเดินไปคู่กัน**

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ ในโอกาสที่จะครบรอบ 95 ปี ของการนำระบบสหกรณ์มาใช้ในประเทศไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ ว่า สหกรณ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกือบครบ 100 ปีแล้ว สหกรณ์เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อความต้องการที่จะร่วมตัวกันเพื่อการแก้ไขและการ พัฒนา แต่การเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงความต้องการสหกรณ์มีการเพิ่มขึ้น และลดลง มีการปรับเปลี่ยนด้านนวัตกรรมทางการเงิน และทางธุรกิจทั้งหลายมีการเปลี่ยนไป ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณ์จากนี้ไป สหกรณ์จะต้องมีการปรับพื้นฐานในความคิด ฐานการดำเนินการเพื่อความอยู่รอดขององค์กร มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน แต่ต้องไม่ทิ้งหลัก และปรัชญาการสหกรณ์ คือหลักของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสหกรณ์ปัจจุบัน ได้มีการไปเน้นในเรื่องของกำไร ขาดทุน เป็นหลัก ลืมไปว่าสมาชิกควรมีความอยู่ดี กินดี เนื่องจากการรวมตัวกัน ฉะนั้น วันนี้ระบบสหกรณ์ หรือการสหกรณ์ใน 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการหารือและมอบให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญไปวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ในรอบ 10 ปี ข้างหน้า

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การสหกรณ์ใน 10 ปีข้างหน้า มองว่า 1.ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก 2.ต้องไม่ทิ้งพื้นฐาน และรากฐานการสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมองไปที่สมาชิกเป็นสำคัญ 3.การบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งได้วิเคราะห์จุดอ่อน ประการสำคัญคือ เรื่องกรรมการสหกรณ์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขทิศทางการเข้ามาบริหาร รวมทั้งเป็นกรรมการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ มีทั้งความรู้พื้นฐานในการดำเนินกิจการ การมองเป้าหมายรวมกัน การเสียสละ มากกว่าเข้ามาดำเนินการกิจการอื่นมากกว่ากิจการสหกรณ์ และทำให้การสหกรณ์เสียหาย ฉะนั้น จุดต่างๆ เหล่านี้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำ และวางยุทธศาสตร์ร่วมกัน

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญคือกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ จะต้องทำงานควบคู่กันไป ใน การที่จะมีส่วนในการพัฒนา เหมือนกับนักวิ่งคนตาบอด ที่วิ่งเข้าเส้นชัย ที่จะต้องมีคนตาดีวิ่งเป็นที่เลี้ยง ควบคู่เพื่อเข้าสู่เส้นชัย ดังนั้น การที่นักกีฬาเราเข้าสู่เส้นชัย ก็เปรียบเหมือนสหกรณ์ ถ้าจะสำเร็จได้พี่เลี้ยงจะต้องวิ่งคู่กัน ฝึกทำท่าเทียมกัน มีความรู้ใจกัน เปรียบดังกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ที่จะต้องไปควบคู่กัน ซึ่งเป็นประเด็นที่คิดว่า 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า กิจการสหกรณ์อาจจะต้องมีการปรับตัวให้มีความมั่นคงขึ้นต่อไป

